



# CƠ QUAN CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUẬN CAM

# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam

Phát Hành Ngay: Ngày 24 tháng 10, 2024

Liên hệ: HCA Communications  
[HCAComm@ochca.com](mailto:HCAComm@ochca.com)

## Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam Khởi Động Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng Về Khủng Hoảng Sức Khỏe Tâm Thần

(Santa Ana, California) – Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (HCA) đã khởi động một chiến dịch giáo dục cộng đồng nhằm thay đổi cách cư dân Quận Cam (OC) ứng phó với các cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần của bản thân hoặc một người nào đó trong cuộc sống của họ. Các bảng quảng cáo ngoài trời, quảng cáo kỹ thuật số và phát thanh, báo chí bằng nhiều ngôn ngữ sẽ thông báo cho cư dân gọi đến đường dây khủng hoảng của HCA, (855) OC Links hoặc (855) 625-4657, để nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên biệt khẩn cấp, thay vì mặc định gọi 9-1-1.

Chiến dịch “Những Người Ứng Phó Đầu Tiên về Sức Khỏe Tâm Thần (First Responders for Mental Health Campaign)” giới thiệu các nguồn lực chuyên biệt cho các tình huống khẩn cấp về sức khỏe tâm thần bao gồm đường dây khủng hoảng, đơn vị khủng hoảng di động và đường dây tư vấn cho các trường hợp không khẩn cấp. Kết hợp với Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần của HCA, chiến dịch sẽ chia sẻ thông tin thiết yếu về cách nhận biết các cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần và tiếp cận các dịch vụ phù hợp.

“Quận Cam tự hào cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi toàn diện để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng,” **Chủ tịch Donald P. Wagner**, Hội đồng Giám sát Quận Cam, Khu vực Thứ ba, chia sẻ. “Hội đồng và tôi đã ủng hộ các sáng kiến sáng tạo như Đơn vị Chăm Sóc Khủng Hoảng Di Động, và chiến dịch này sẽ đảm bảo cho cư dân biết cách tiếp cận các nguồn lực quan trọng nhanh chóng trong thời điểm khủng hoảng.”

### Các Mục Tiêu Chính Bao Gồm:

- **Định Nghĩa Lại Về Ứng Phó Khẩn Cấp:** Giáo dục công chúng về việc sử dụng đường dây khủng hoảng của HCA thay vì gọi 9-1-1.

- **Giới Thiệu Các Nguồn Lực Khủng Hoảng:** Nâng cao nhận thức về đơn vị Ứng Phó Khủng Hoảng Di Động của HCA, hoạt động 24/7, và đường dây tư vấn cho các trường hợp không khẩn cấp. Những người điều hướng sức khỏe tâm thần được đào tạo chuyên biệt trong các vấn đề rối loạn tâm thần, vô gia cư hoặc rối loạn sử dụng chất kích thích có thể được điều động để hỗ trợ, cung cấp thông tin, sàng lọc và kết nối những người trong tình trạng khủng hoảng với mức độ chăm sóc cần thiết.
- **Định Nghĩa Khủng Hoảng Sức Khỏe Tâm Thần:** Giải thích những gì được xem là khủng hoảng sức khỏe tâm thần.
- **Tiếp Cận và Nhận Thức:** Cung cấp thông tin rõ ràng về cách tiếp cận các nguồn lực sẵn có và phản hồi nhanh chóng. Cư dân có thể liên hệ OC Links tại (855) 625-4657 hoặc trò chuyện trực tiếp tại [www.ochealthinfo.com/oclinks](http://www.ochealthinfo.com/oclinks). Cả hai dịch vụ đều hoạt động 24/7.

“Giải quyết các cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đòi hỏi phải có sự ứng phó đầy lòng nhân ái,” ông **Ian Kemmer**, Giám đốc Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần, chia sẻ. “Chiến dịch của chúng tôi trao quyền cho cư dân tìm kiếm hỗ trợ phù hợp thông qua các dịch vụ chuyên biệt, đảm bảo mọi người nhận được sự chăm sóc đặc biệt cần thiết trong thời điểm khủng hoảng.”

Chiến dịch Giáo Dục Cộng Đồng Về Khủng Hoảng Sức Khỏe Tâm Thần là một sáng kiến quan trọng của Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần HCA nhằm thay đổi cách ứng phó với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe tâm thần, đảm bảo mọi cư dân có quyền tiếp cận các hỗ trợ phù hợp và kịp thời.

Để biết thêm thông tin về chiến dịch và các nguồn lực sẵn có, vui lòng truy cập [OC Navigator](#).

## VỀ CƠ QUAN CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUẬN CAM

Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam (HCA) là một cơ quan y tế liên ngành khu vực và là sở y tế được công nhận, có trách nhiệm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng thông qua việc hợp tác và điều phối các nguồn lực của khu vực công và tư nhân. Sứ mệnh của Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần HCA là ngăn ngừa lạm dụng chất kích thích và/hoặc khủng hoảng sức khỏe tâm thần; khi có dấu hiệu xuất hiện, can thiệp sớm và thích hợp; và khi có kết quả đánh giá cần điều trị, cung cấp loại hình điều trị phù hợp, tại nơi thích hợp, bởi người/chương trình phù hợp nhằm giúp cá nhân đạt được và duy trì chất lượng sức khỏe và hạnh phúc cao nhất. Vui lòng truy cập [www.ochealthinfo.com](http://www.ochealthinfo.com) để biết thêm thông tin về các dịch vụ và nguồn lực.